



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงออกประกาศ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังต่อไปนี้

๑. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอก มหาวิทยาลัยก็ได้ กระทำได้สองวิธี คือ การสมัคร หรือการเสนอชื่อ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ กรณีเข้ารับการสรรหาด้วยการสมัคร

ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยื่นใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดด้วยตนเอง

๑.๒ กรณีเข้ารับการสรรหาด้วยการเสนอชื่อ

ให้หน่วยงานตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง หน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ เสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานละไม่เกินสองชื่อ โดยต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ และให้ส่งชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและรายละเอียดอื่นตามแบบการเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนด

๒. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. การสมัครหรือการเสนอชื่อ มีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ ผู้สมัครหรือหน่วยงานที่เสนอชื่อส่งเอกสารของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดังต่อไปนี้

(๑) แบบประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๒) สำเนาปริญญาบัตร หรือใบประเมินแสดงผลการเรียนรู้ (ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

(๓) สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ยังไม่หมดอายุ

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

(๔) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

(๕) รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

(๖) เอกสารประวัติ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑๐ เล่ม

(๗) หลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์ หรือคุณลักษณะอื่น ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)

(๘) กรณีที่เป็นการเสนอชื่อต้องมีหนังสือให้ความยินยอม ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ๑ ชุด

๓.๒ ผู้สมัครหรือหน่วยงานที่เสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยื่นใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อ พร้อมรายละเอียดตามข้อ ๓.๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี (นายคทายุทธ ชื่นชม)

๔. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๕. ให้ผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คนละไม่เกิน ๒๐ นาที ต่อข้าราชการและพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และหยั่งเสียง ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

๖. วิธีการหยั่งเสียง ให้ข้าราชการและพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผู้มีสิทธิหยั่งเสียงในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ ลงคะแนนให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดังนี้

๖.๑ ผู้มีสิทธิหยั่งเสียงลงคะแนนคนหนึ่ง มีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เพียงหนึ่งคนหากเลือกมากกว่าให้ถือเป็นบัตรเสีย

๖.๒ ผู้มีสิทธิหยั่งเสียงที่ได้รับอนุญาตให้ไปราชการ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และมีความประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียง ให้ทำบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลพร้อมแสดงหลักฐานประกอบว่าได้รับอนุญาตให้ไปราชการยื่นต่ออธิการบดีผ่านกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางสาวชวนชม สมนึก) ที่สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตรวจสอบหลักฐานการได้รับอนุญาตไปราชการ หากผู้มีสิทธิออกเสียงได้รับอนุญาต ให้ลงคะแนนลับในบัตรเลือกตั้งและใส่ซองปิดผนึกมอบไว้แก่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางสาวชวนชม สมนึก) ด้วยตนเอง เพื่อนำบัตรเลือกตั้งดังกล่าวมานับคะแนนพร้อมกันในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๗. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณากลับกรองคุณสมบัติ และความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้อำนวยการ ของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ และคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมไม่เกินสามคน ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และจัดทำรายชื่อตามลำดับตัวอักษร พร้อมประวัติ ข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๘. ผู้ที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคัดเลือกเพื่อรับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องเสนอเอกสารแบบประวัติวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้วยตนเอง จำนวน ๒๕ ชุด ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามระยะเวลา
ที่กำหนดไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนา เวชมิ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิทินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔

วัน เดือน ปี	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานที่
วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.	<p>ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑</p> <ul style="list-style-type: none"> - เลือกเลขานุการคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - กำหนดปฏิทินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - จัดทำประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - จัดทำแบบฟอร์มการสมัคร และแบบฟอร์มการเสนอชื่อการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - จัดทำประกาศหน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นเสียงในการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 	ห้องประชุมจินตามณี ๘ ชั้น ๘ อาคารสำนักงานอธิการบดี
วันที่ ๒๕ - ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการรับสมัคร และรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากหน่วยงานตามประกาศ	สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี (นายคทายุทธ ชื่นชม)
วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.	ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อ	ห้องประชุมจินตามณี ๘ ชั้น ๘ อาคารสำนักงานอธิการบดี
วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๔	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และชั้น G อาคารสำนักงานอธิการบดี

วัน เดือน ปี	ขั้นตอนการดำเนินการ	สถานที่
วันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.	ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อข้าราชการและพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (คนละไม่เกิน ๒๐ นาที)	หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.	ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓ - พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เกิน ๓ คน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย - จัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไม่เกิน ๓ คน โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร - ทำหนังสือเชิญผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อมาแสดงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อสภามหาวิทยาลัย (วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	ห้องประชุมจินตามณี ๘ ชั้น ๘ อาคารสำนักงานอธิการบดี
วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.	ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งเอกสารประวัติ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยด้วยตนเอง จำนวน ๒๕ ชุด เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารสำนักงานอธิการบดี
วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔	ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวนไม่เกิน ๓ คน แสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๖ อาคารสำนักงานอธิการบดี